

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องการวิจัย : การดำเนินงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1

ชื่อผู้วิจัย : นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา

การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา และศึกษาปัญหาการดำเนินงานด้านงบประมาณ รวมทั้งผลดี และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 246 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง .928 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การดำเนินการด้านงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยภาพรวมได้ดำเนินการอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาการดำเนินงานแต่ละรายการพบว่า รายการที่มีการดำเนินการมากที่สุด คือ การดำเนินการจัดทำบัญชีการเงิน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รองลงมา คือ การดำเนินการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน เพื่อใช้ในโรงเรียน ตามลำดับ สำหรับรายการที่มีการดำเนินการน้อยที่สุด คือ การดำเนินการขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และการดำเนินการปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา หรือกองทุนการศึกษาที่โรงเรียนจัดตั้งขึ้น ตามลำดับ

ปัญหาการดำเนินงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา ในภาพรวมมีปัญหาในระดับน้อย หากพิจารณาปัญหาในแต่ละรายการ พบว่า ปัญหาการดำเนินงานมากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ การดำเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณ(แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี) ผ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอต่อ เลขานุการ กพฐ. และการดำเนินการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ(ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และอื่นๆ) ผ่าน สพท. เพื่อเสนอต่อ เลขานุการ กพฐ. สำหรับรายการที่มีปัญหาน้อยที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับน้อย คือ การดำเนินการจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน เพื่อใช้ในโรงเรียน และการได้ดำเนินการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และจ่ายเงิน ตาม

ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยสรุปเป็นภาพรวมจากผู้ตอบแบบสอบถาม ใน ประเด็นที่กำหนด จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และด้านการนำผลดำเนินการงบประมาณที่ผ่านมาปรับปรุง ดำเนินการในปีต่อไป โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในทุกๆด้าน สรุปได้คือ ผลดีด้านการ ดำเนินงานงบประมาณ ทำให้สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณ ได้อย่างอิสระ คล่องตัว มี ความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม สามารถควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ได้ตามแผนปฏิบัติงานราชการประจำปีของสถานศึกษา ให้ เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งได้นำสภาพปัญหา อุปสรรคและวิธีการในการดำเนินการปีที่ผ่านมา นำมาพัฒนาและ ปรับปรุงการวางแผนงาน โครงการให้มีความเหมาะสม มากยิ่งขึ้น